

2. Bám làng, bám dân để lan tỏa chính sách an sinh

HỒNG HOA: Báo Quảng Ngãi

Sơn Tây, Sơn Hà là hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, với phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông, lâm nghiệp nên cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Người dân nơi đây chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, với phương châm “mưa dầm, thấm lâu”, Bảo hiểm xã hội ở hai huyện này đã “bám làng, bám dân” đưa chính sách an sinh đến với đồng bào vùng cao.

Đưa chính sách an sinh đến vùng sâu, vùng xa

Một ngày đầu tháng 12/2024, tôi có dịp theo chân cán bộ BHXH huyện Sơn Tây tham dự hội nghị tuyên truyền, đối thoại phát triển người tham gia, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được tổ chức tại xã Sơn Tinh. Đây là một trong những xã thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của huyện miền núi Sơn Tây. Những ngày cuối năm tuy thời tiết không mấy thuận lợi, công việc bận rộn nhưng vẫn có rất đông người dân đến tham dự. Tại hội nghị, cán bộ BHXH huyện Sơn Tây đã phát tờ rơi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT kèm theo bảng mức đóng cụ thể. Đồng thời, hướng dẫn, phân tích, giải đáp cụ thể mọi thắc mắc của người dân.



Cán bộ BHXH huyện Sơn Tây tuyên truyền, giải thích chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Sau khi hiểu rõ chính sách BHXH tự nguyện, có 9 người đã đăng ký tham gia ngay tại hội nghị. Anh Đinh Văn Đình Văn Lụa, dân tộc Ca Dong chia sẻ, lúc

đầu mình cũng phân vân, không hiểu tham gia BHXH tự nguyện sẽ được lợi ích gì, tuy nhiên sau khi nghe các cán bộ BHXH huyện giải thích cặn kẽ những quyền lợi được hưởng sau khi về già như lương hưu, tiền tử tuất; cộng vào đó, hàng tháng Nhà nước còn hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo (30%), cận nghèo (25%) và đối tượng khác (10%) nên đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Như vậy, chiếu theo điều kiện trên, với mức đóng thấp nhất hiện nay, mỗi tháng tôi chỉ cần đóng 297.000 đồng, vì đã được Nhà nước hỗ trợ 33.000 đồng (10%). Mức đóng này là khá phù hợp với đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao chúng tôi.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tinh Võ Tấn Tự cho hay, thực hiện Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, xã Sơn Tinh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn xã. Nhờ đó, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của xã Sơn Tinh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo Giám đốc BHXH huyện Sơn Tây Lữ Đình Chiến, năm 2024, tỉnh giao cho huyện Sơn Tây thực hiện chỉ tiêu 1.780 người tham gia BHXH; trong đó, có 229 người tham gia BHXH tự nguyện, đây là chỉ tiêu khó đạt nhất, bởi Sơn Tây chủ yếu là người dân tộc thiểu số (chiếm gần 93% dân số). Để tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây đã ban hành Chỉ thị 27 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Theo đó, đến nay, các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã cơ bản triển khai, thực hiện Chỉ thị 27 và mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Toàn huyện hiện có 237 người tham gia BHXH tự nguyện, ước tính đến 31/12/2024 có 308 người; gia tăng 183 người (246%) so với cùng kỳ năm 2023, đạt 134% kế hoạch; đảm bảo bao phủ 29,6%, cao hơn so với Nghị quyết 28-NQ/TW là 2,5% đến năm 2025.

Bám sát dân để tuyên truyền

Tại huyện Sơn Hà, công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT cũng được BHXH huyện phối hợp các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh triển khai. Không chỉ tuyên truyền thông qua các hội nghị theo kế hoạch, BHXH huyện Sơn Hà còn cử cán bộ đến tận thôn, khu dân cư, nhà dân để truyền thông theo nhóm nhỏ.

Sau khi đã tiếp cận được đầy đủ các chế độ, chính sách và tính nhân văn của BHXH tự nguyện, anh Đinh Huế, ở tổ dân phố Nước Bung, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) đã tham gia đóng BHXH tự nguyện. Không những thế, anh Huế còn vận động vợ và người dân trong làng cùng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Anh Huế chia sẻ, hiện 2 vợ chồng tôi mỗi tháng đóng gần 600 nghìn đồng tiền BHXH tự nguyện. Tôi có máy xay xát gạo, có thu nhập thường xuyên nên thuận lợi trong việc tham gia. Bây giờ mình còn trẻ, còn sức khỏe thì nên tham gia BHXH tự nguyện để sau này về già, không đủ khả năng lao động nữa cũng có lương hưu để trang trải cuộc sống, không phụ thuộc con cái và gánh nặng cho xã hội.

Giám đốc BHXH huyện Sơn Hà Đinh Xuân Tuyên cho biết, phần lớn người dân trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số H'rê, có điều kiện kinh tế khó khăn. Do tập quán sản xuất, người dân hay đi làm trên rẫy, ít có mặt ở nhà ban ngày nên chúng tôi đã tận dụng cơ hội ban đêm để phối hợp với chính quyền cơ sở đến tận nhà các hộ dân tuyên truyền, vận động. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “bám làng, bám dân”, công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách an sinh của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện ở các huyện miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn, gian nan. Thế nhưng, với trách nhiệm của mình, những người làm công tác BHXH vẫn kiên trì, miệt mài “đi tận ngõ, gõ tận nhà” để lan tỏa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số.